



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 355,478.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



กปร.จัดโครงการRDPB Camp รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 นำเยาวชนจากทั่วประเทศเรียนรู้แนวพระราชดำริ



รายงาน

ณพากรณ์ บริเสมอ
Napaporn_ply@yahoo.com

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้กรอบเส้นทาง "นวัตกรรม ความรู้สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริ" เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และสามารถ



นำมาแนวทางการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 17 สถาบันทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ดังนั้น ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนองานของเยาวชนที่ได้รียนมาแนวพระราชดำริไปต่อยอดและขยายผลยังชุมชน และสถาบันการศึกษาโดยนำแนวพระราชดำริการเข้า

ใจ เข้าถึง และพัฒนา ไปสืบสานตามลักษณะ ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรินี้จะเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ในหลากหลายมิติเพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยเยาวชนได้เรียนรู้ตามเส้นทาง "นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริ" เยาวชนจะได้เรียนรู้งานทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ สวนป่าหาดทรายใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการที่พลิกฟื้นธรรมชาติที่เคยถูก



ทำลายจากน้ำมือมนุษย์ จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งที่สุดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ ให้กลายเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ โครงการอ่างเก็บ น้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี หมู่บ้านสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย แหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศึกษาพัฒนาต่อยอดอาชีพจับสัตว์น้ำในทะเลที่คุ้นเคยกับการจับตายล่าเลี้ยงตาย มาเป็นจับเป็นล่าเลี้ยงเป็นจากธนาคารสัตว์น้ำหน้าชุมชนประมงแล้วส่งต่อเข้าเลี้ยงในฟาร์มทะเลที่ถูกละเลยนามัย แวดล้อมดินสมดุลงเชิงอนุรักษ์เป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามแนวพระราชดำริ (วนอุทยาน ปราณบุรี) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้ บริเวรชายทะเลปากน้ำปราณบุรี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นตัวอย่างเพื่อชักจูงใจ

ในการปลูกบำรุงรักษาป่าธรรมชาติให้มีสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในส่วนของภาคทฤษฎีเยาวชนได้รับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ่อผู้สร้างงานพัฒนาเพื่อแผ่นดิน” โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างสรรค์โครงการตามแนวพระราชดำริอย่างไรให้



สำเร็จอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์อัมย์วัชรไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์และวิทยากรประจำรายการ “SMEตีแตก” ช่อง WORKPOINT รวมถึงการบรรยาย ในหัวข้อ “เยาวชนสานต่องานพระราชดำริอย่างไรให้ได้ผล” โดย นายปวิตร นวมะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงาน กปร.

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันมีมากกว่า 4,596 โครงการ ซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง แวดล้อม ดิน น้ำ ป่าไม้ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน กปร. เล็งเห็นว่าเยาวชนในสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน ซึ่งโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว เนื่องจากเยาวชนทั้งหลายต่างมีศักยภาพ มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะนำองค์ความรู้จากการพัฒนาแนวพระราชดำริไปถ่ายทอดขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา ให้บังเกิดความมั่นคง สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัว”

องคมนตรี กล่าวอีกว่า โครงการนี้นับเป็นจุดสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลายสถาบันทั่วประเทศ ทั้งเหนือ ใต้ อีสาน กลางได้มารวมกันในครั้งนี้ ถึง 80 คน ซึ่งจะได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้าน ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับเยาวชนเพื่อนำไปขยายผลต่อไป

ด้านนายปวิตร นวมะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า เยาวชนจากทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 80 คน จาก 17 สถาบันประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระยาภิรมย์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สุดท้ายหลังจบกิจกรรมค่ายเยาวชน

ชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ เยาวชน
ทุกทีมสามารถเขียนโครงการ “เยาวชน
อาสา สืบสานพระราชดำริ” เข้าร่วม
ประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก
องคมนตรีพร้อมทุนดำเนินโครงการรวม
160,000 บาท ในการนำไปพัฒนาและ
เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ตาม
แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวให้บังเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป